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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมเชิงคุณภาพ ศึกษารายกรณี (Case 
Study) โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงค คือ 
เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ  ผูปกครองและคณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา 
ดานสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลามโดยใชชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย
สําหรับเด็กมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ และเพ่ือศึกษา
วิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดานความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรูของชุด
แบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 กับมาตรฐานการเรียนรู
ภาษาไทย ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และการบูรณาการกับมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546  

  กลุมประชากรและกลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมี 2 กลุมคือ กลุมผูที่ใช
ชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย ฯ ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 7 คน 
ผูปกครองชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 144 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 
จํานวน 40 คน ผูปกครองชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 คน รวมเปน 196 คน กลุม
ผู เ ช่ียวชาญ ประกอบดวย รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 
ศึกษานิเทศก เขต 1-2 ผูเช่ียวชาญอิสลามศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูเช่ียวชาญระดับเขต
พ้ืนที่ เขต 1-3 มีประสบการณสอนภาษาไทยมากกวา 10 ป หรือสอนอิสลามศึกษามากกวา 5 ป 
จํานวน 17 คน ผูบริหาร ครูโรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ จํานวน 8 คน รวมเปน 25 คน 
    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแตกตางกัน 4 ชนิด คือ 1) แบบสอบ 
ถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประเมินคาสําหรับผูเช่ียวชาญ ผูปกครองและคณะกรรมการ
อํานวยการสถานศึกษา 2) แนวทางการวิเคราะหชุดแบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1- 3 แยกตามลําดับชั้น สําหรับผูเช่ียวชาญ 3) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สําหรับผูเช่ียวชาญ ผูปกครองชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และคณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา  
4) แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ครู ผูปกครอง 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาคารอยละ คาเฉล่ีย ( x ) และคาสวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา แลวนําผล
การวิเคราะหทั้งสองสวนมาบูรณาการกัน  

  ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญกับผูปกครองและคณะ 
กรรมการอํานวยการสถานศึกษา ดานสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลาม โดย
ใชชุดแบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนจริยอิสลาม
ศึกษาอนุสรณ ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน และแนวทางการวิเคราะหชุดแบบ
ฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สําหรับผูเช่ียวชาญ ดาน
ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรูของชุดแบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 กับมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 และการบูรณาการกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2546 พบวา อยูในระดับมากทุกช้ัน สวนความคิดเห็นดานคุณภาพของคูมือครูและ
ชุดแบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 โดยการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเคนดอลล พบวา สอดคลองกันในทางบวก 
  ขอมูลเชิงคุณภาพ ดานผูเช่ียวชาญพบวา แบบเรียนมีความเหมาะสมไดมาตรฐาน
เทียบเทากับแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และดีกวาแบบเรียนทั่วไป มีการบูรณาการอิสลาม
สอดคลองชุมชนมุสลิม แตการสอนอานคํายาก ซึ่งเปนคําศัพทไทยอาหรับบางคําอาจไมเหมาะกับ
เด็กเล็ก วิธีแกใหสอนอานเปนคําไมตองสะกด ควรจัดใหมีการอบรมครูในดานการสอนแบบ
บูรณาการอิสลามใหมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือจะไดบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรและชุดแบบฝก
ทักษะภาษาไทย ฯ ดานผูปกครองและคณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา พบวา พอใจที่
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลามและมีแบบเรียนที่ชัดเจนสอดคลองกับทองถ่ิน 
อยากใหมีแบบเรียนบูรณาการอิสลามทุกวิชาทุกช้ันเรียนใชในสังคมมุสลิม ส่ิงสําคัญอยากใหครู
เอาใจใสนักเรียนมากกวานี้จะทําใหนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนดานนักเรียน พบวา เด็กชอบอาน
และทําแบบฝกหัดทายบทตามที่กําหนดไดมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานอากีดะฮฺ อิบาดะฮฺ
และอัคลากดี 
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ABSTRACT 
 
   This research conducted in quantitative-qualitative approach at Jariya Islam 
Suksa Anusorn School, Nongjik District, Pattani Province was aimed to study on opinions 
of experts and guardians and school commissions in regard to the states of Integrated 
Islamic teaching-learning by Thai Skill Exercises for Muslim Children Grades 1-3 at 
Jariya Islam Suksa Anusorn School, and to analyze the opinions of experts in regards to the 
relationship between the learning standard of Thai Skill Exercises for Muslim Children 
Grades 1-3 and the learning standard of Thai language based on the national basic 
curriculum of the year 2001 and its Integrated with the learning standard of Islamic studies 
curriculum of the year 2003.  
   The samples consisted of two purposive groups. The first were 196 users 
of the Thai Skill Exercises which included 7 school commissions, 144 guardians of 
students grades 1-3, 40 students grades 1-3, and 5 guardians of students grades 4. The 
second were 25 experts. Of these 17 were purposively selected from the vice director of 
Pattani Education Service Area Office ( P.E.S.A.O ) 1, supervisors of ( P.E.S.A.O ) 1-2, 
Islamic studies experts, school administrators, Thai experts with over 10 years experiences 
or Islamic studies teachers with more than 5 years of ( P.E.S.A.O ) 1-3 and 8 
administrators together with teachers teaching at Jariya Islam Suksa Anusorn School.  

  The research instruments used for collecting data were of four different 
kinds: 1) questionnaires to evaluate opinions of experts, administration, teachers, 
guardians, and school commissions, 2) guideline for experts and teachers to analyze Thai 
Skill Exercises for Muslim Children Grades 1-3, 3) constructed interview forms for 
experts, guardians of students grade 4, and school commission, and 4) un-constructed 
interview forms for students grades 1-3, teachers, and guardians. Quantitative data were 
analyzed using frequencies, arithmetic means, and standard deviation. Qualitative data were 
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analyzed using content analysis technique. The results of these two parts were then 
combined and analytically described.   

  The study reveals that the opinions of experts, guardians and school 
commissions in regards to the states of integrated Islamic teaching-learning by Thai Skill 
Exercises for Muslim Children Grades 1-3 at Jariya Islam Suksa Anusorn School, in 
overall and in each aspect, are found to be high. In views of experts, they viewed that there 
is high relationship between the learning standard of Thai Skill Exercises for Muslim 
Children Grades 1-3 and the learning standard of Thai language based on the national 
basic curriculum of the year 2001 and its integration with the learning standard of Islamic 
studies curriculum of the year 2003. In addition, using Kendall’s Rank Correlation 
coefficient reveals positive association between by the teachers manual and the Integrated 
Islamic teaching-learning by Thai Skill Exercises for Muslim Children Grades 1-3.  
   With regard to qualitative data, the experts viewed that the integrated 
Islamic teaching-learning by Thai Skill Exercises is comparable to the text-books of the 
ministry of Education and better than other texts. It integrates Islam into Muslim 
community. However, it is not suitable to teach children to read some difficult words of 
Thai-Arabic. To solve this problem is to teach them by reading words not by spelling. 
Teachers should be trained to be mastery in Islamic integrated approach in order to help 
them achieve the objectives of the curriculum and the integrated Islamic teaching - learning 
by Thai Skill Exercises. Furthermore, in views of guardians and school commissions, they 
are satisfied with the school achievements that provide new techniques integrated Islamic 
teaching - learning. The Islamic integrated text-books should be used across subjects and 
every level within the Muslim communities. Importantly, teachers better take care of 
students so that their competencies should be further developed. As for students, they are 
very interested in reading and doing exercises at the end of successive chapters absorbing 
the intended characteristics of Aqidah, Ibadah, and good Akhlaq. 
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   التعليم الإندماجي في الإسلام عن طريقة تدريب مهارات اللغة التايلاندية موضوع البحث
   في المرحلة الإبتدائية بمدرسة جاريا اسلام سوكسا أنوصون   ، ينلأولاد المسلم     

  .ولاية فطاني 
  .السيدة فاطمة  وي سماعي   الباحثة   
  .الدراسات الإسلامية       التخصص

  .  2009    العام الدراسي
  المستخلص

  
ندماجي بين                      ا لبحث على أسلوب  ا لكم  " يقوم هذا  لكيف  " و  "   ا متركزا على     "   ا

دراسة آراء الخبراء           :   مدرسة جاريا اسلام سوكسا أنوصون، نونجيك، ولاية فطاني لأغراض آتية                            
ارات اللغة      وأولياء الأمور وأعضاء لجنة الإدارة في ناحية اندماج تعليم الإسلام عن طريقة تدريب مه                                      

ئية                       لتايلاندية لأولاد المسلمين في المرحلة الإبتدا     بمدرسة جاريا اسلام سوكسا أنوصون           )   3-1( ا
راسة تحليلية لأوراء الخبراء في ناحية علاقة بين مستوى التعليم بمنهج تدريب اللغة التايلاندية مواكبا                                    دو

   . 2003الدراسات الإسلامية سنة   و اندماجه بمستوى تعليم منهج 2001المنهج الأساسي سنة 
 شخص 196 وكان عددهم       الأولى    .   ا متركزة على المجموعتين       أما مجموعة العينة فإنه             

خاص من أعضاء لجنة التعليم و          أش 7ث وهم المستعلمون بمنهج تدريب مهارات اللغة التايلاندية بحي                     
 ) 3-1  (   في المرحلة الإبتدائية           ذمي تل 40  و )   3-1(  شخص من أولياء الأمور في المرحلة الإبتدائية                   144

 شخصا حيث  25أما المجموعة الثانية فكان عددهم                .  من أولياء الأمور في المرحلة الإبتدائية الرابعة                       5و 
لتعليم                                   ا لتعليم للمنطقة الأولية والمشرفون في  ا  تتكون هذه المجموعة من نائب المدير بمكتب خدمة 

لثانية           الدراسات الإسلامية ومدراء المدارس والمدرسون ولهم خبرة                             والخبراء في      للمنطقة الأولية وا
 سنين ، أو   10 بحيث تفوق خبرم في تدريس اللغة التايلاندية اكثر من                      الأولية الى الثالثة         لمنطقةل 

أما   .    شخصا 17 سنوات وكان عددهم         5كانت خبرم في تدريس الدراسات الإسلامية أكثر من                    
  . أشخاص 8ريا اسلام سوكسا أنوصون فعددهم المدراء والمدرسون بمدرسة جا

ع                                    ا نو أ بعة  ر أ لى  إ ت  ما لمعلو ا لجمع  مة  لمستخد ا لبحث  ا ئل  وسا تنقسم                :و
تحليل منهجي   )   2.   الإستبيانات لتقييم آراء الخبراء وأولياء الأمور وأعضاء لجنة إدارة المدارس                                       )   1

. حسب المرحلة لخبراء       )     3-1( ين بالمرحلة الإبتدائية         لتدريب مهارات اللغة التايلاندية لأولاد المسلم                    
المقابلة غير     )   4.   ء الأمور في السنة الرابعة وأعضاء لجنة إدارة المدارس                             المقابلة المرسومة لخبراء وأوليا      )3
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حليل إحصائي    تب "   الكم   " وتقام معلومات       . المرسومة لتلاميذ المرحلة الإبتدائية والمدرسين وأولياء الأمور                      
ليل المضمونات ثم تستعمل نتائجهما         أما معلومات الكيف فتقام عنها بتح           .    مئوي وتميلي    وحساب   

  . دماج معانبالا
ونتائج البحث أن آراء الخبراء وأولياء الأمور ومدراء المدارس عن اندماج التعليم                                                

 جاريا    ة بمدرس  ) 3-1( بطريقة تدريب مهارات اللغة التايلاندية لأولاد المسلمين في المرحلة الإبتدائية                                 
أما تحليل منهج تدريب مهارات اللغة              .   اسلام سوكسا أنوصون عامة وبكل ناحية على مستوى عال                 

التايلاندية لأولاد المسلمين في منهج تدريب مهارات اللغة التايلاندية لأولاد المسلمين في المرحلة                                        
ماج مع مستوى التعليم الإسلامي         واند2001للغة التايلاندية سنة مع مستوى التعليم ) 3-1(بتدائية الإ

علق أما ما يت    .   فإنه على مستوى عال        "   كندال   " وبمستوى نظري      .    فإنه على مستوى عال        2003سنة 
فيرى الخبراء أن اندماج التعليم بطريقة تدريب مهارات اللغة التايلاندية مناسبة                                 "   الكيف  " بمعلومات    

ي حيث يندمج فيها      سن من طرق التعليم الأخر        ويتناسب مستواها مع وزارة التربية والتعليم وهو أح                     
  .ي يتوافق مع المجتمعالتعليم الإسلام

 –رغم ذلك ، فإنه ليس من المناسب أن يعلم أولاد كلمات صعبة مثل تايلاندية                                
فلابد من أن تقام دورة تدريب اندماج تعليم                    .   فمن المستحسن أن يعلمهم قراءة بدون هجاء               .   عربية   

للغة                                الإسلام للمدرسين       ا حتى يكونوا ماهرين في الأمر للوصول إلى أهداف مرجوة في مهارات 
لتايلاندية       لتعليم        ن ب  أما أولياء الأمور وأعضاء لجنة إدارة المدارس فإنهم مقتنعو                              .   ا طرق اندماج ا

ونحب أن نري هذه الطرق متداخلة في كل المواد                     .   الإسلامي لأنها طرق جيدة تتوافق مع المجتمع                 
أهم من ذلك أن يهتم المدرسون بتلاميذهم إهتاماما تاما إلى أن تكون قدرم المكتسبة                                  و .   والمراحل     

ت المقررة في      انب المدرسية وحب العمل بالتمري          تترقي وتربو ، فيعطي التلاميذ إهتمامهم بقراءة الكت                   
  .      أواخر صحفاا ملبين بالعقيدة والعبادة والأخلاق
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